



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:41

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ



กยท.ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ

กยท. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ ตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ทันที

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคสวนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม่ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากผู้ประกอบการไม่ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม่ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม่ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้าว่า “ผู้ประกอบการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ”

รหัสข่าว: I-170517000186

หน้า: 1 / 1



กยท.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ.2560

กยท.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ.2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง เพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน

กยท.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง เพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพาราแห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เน้นพัฒนา 3 ภาคส่วน เกษตรกรฯ สถาบันฯ ผู้ประกอบการยาง เป็นหนึ่งเดียว มีผลบังคับใช้ทันที

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคส่วนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม่ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากประกอบการไม่ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวย้าว่า "ผู้ประกอบการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:44

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยเจาะตลาดยางต่างประเทศ

กยท. ร่วมกับ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยางในต่างประเทศ จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีนลงนามในบันทึกข้อตกลงเตรียมซื้อขายยาง แท่ง STR 20 จากไทย



16 พ.ค.60 ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยางเข้าร่วมงานนิทรรศการ China International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition ครั้งที่ 8 ณ เมืองกว่างเล่่า ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560

โดยในโอกาสนี้ได้ลงนามในบันทึกความสนใจสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 กับกลุ่มบริษัท เหินฟง ผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศจีน ที่มีกำลังผลิตกว่า 30 ล้านเส้นต่อปี โดย กยท. จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเพื่อนำมาผลิตตามปริมาณและคุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กยท. จะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงาน 4,5 และ 6 ทางภาคอีสานอีกเท่าตัว เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนทางการตลาดและเจาะตลาดใหม่ขงจีนที่ยังมีความต้องการใช้ยางในพื้นที่กว่า 1.5 ล้านตันต่อปี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรกระจายตลาดยางในจีน



กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรกระจายตลาดยางในจีน

เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง : 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา



กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรกระจายตลาดยางในจีน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรลยขยายตลาดยางในจีน

**กยท. ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยางในต่างประเทศ จับมือ
บริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีนลงนามในบันทึกข้อตกลง เตรียมซื้อขายยางแท่ง STR 20 จากไทย**

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยาง เข้าร่วมงานนิทรรศการ China International Rubber Tire & Auto Accessory
Exhibition ครั้งที่ 8 ณ เมืองกว่างเล่อ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560

ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในบันทึกความสนใจสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 กับกลุ่มบริษัท เทินฟง ผู้ผลิตยาง
ล้อรายใหญ่ของประเทศจีน ที่มีกำลังผลิตกว่า 30 ล้านเส้นต่อปี โดย กยท. จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเพื่อนำมาผลิตตามปริมาณ และคุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนด

“โดยในปีี้ กยท. จะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงาน 4, 5 และ 6 ทางภาคอีสาน อีกเท่าตัว เพื่อให้เพิ่ม
สัดส่วนทางการตลาด และเจาะตลาดใหม่ของจีนที่ยังมีความต้องการใช้ยางในพื้นที่กว่า 1.5 ล้านตันต่อปี” **ดร.ธีรช
กล่าวทิ้งท้าย**



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/กทผ.-ภูมิภาค

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13173

Col.Inch: 10.25 Ad Value: 9,225

ภาพขาว: รวมมือ

หน้า: 9(บนขวา)

PRValue (x3): 27,675

คลิป: ขาว-ดำ



ร่วมมือ : ดร.วิรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ ขางแห่งประเทศไทย (กทผ.) ร่วมงานแสดง ผลิตภัณฑ์ยางที่มณฑล กว่างเจ๋า และร่วมลงนาม ในบันทึกความต้องการ ซื้อยางประเภท STR 20 จากกลุ่มบริษัทเหินฟง โดยเริ่มต้นที่ 50,000 ตัน เป็นเป้าหมายแรก ซึ่ง กทผ. จะรับซื้อยางจาก เกษตรกรโดยตรงนำมา ผลิตเป็นยางเพื่อจัดส่งให้ กับผู้ซื้อในจีน



การยางฯ ยะลา เดินหน้าพัฒนาผลผลิตยางพารา จัดผู้ซื้อ พบ ผู้ขาย หวังกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น

การยางฯ ยะลา หนุนกลุ่มผู้ซื้อ และผู้ขาย ยาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หวังกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น พร้อมดันเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต



วันนี้ (16 พ.ค.60) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเครือข่ายตลาดยางพารา ผู้ซื้อพบผู้ขาย พร้อมเชิญตัวแทนผู้ขายจาก บริษัท อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขายะรัง กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ตัวแทนจากตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา รวมทั้ง ตัวแทนจากผู้ขาย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 60 ราย เข้าร่วมพบปะพูดคุย เพื่อให้ผู้ขาย มีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการซื้อขายยางพาราทั้งระบบมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตยางที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีในการเป็นคู่ค้ารวมทั้งหาแนวทางในการทำธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีนายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ

นายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการฯ นี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาทำความเข้าใจกันในเรื่องระบบกลไกการซื้อขายยางพารา ว่ามีผลกระทบต่อราคายางมาน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมาจะพบแต่กระแสว่าผู้ซื้อกดราคา แต่ทางผู้ขายไม่มาดูที่ผลผลิตของตนเองว่าได้มาตรฐานตามที่ผู้ซื้อต้องการหรือไม่ เช่น ยางก้อนถ้วย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ผู้ขายส่วนใหญ่จะผลิตยางก้อนถ้วยที่มีสิ่งเจือปน ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ต้องการยางก้อนถ้วยที่มีสิ่งเจือปน ทางผู้ขายเลยจำเป็นต้องลดราคาลงมาเพื่อลดต้นทุนที่ในกระบวนการผลิตที่มีค่อนข้างสูง รวมทั้ง น้ำยางสด ก็เช่นกันบางครั้งก็มีการผสมน้ำ ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นอย่างดี ผู้ขายกลับไปน่าจะมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ก็จะทำให้ผู้ขายได้ราคาดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ก็จะทำให้ผู้ขายมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกซื้อขายยางพาราทั้งระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตยางให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และพัฒนาก้าวสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้นได้ในอนาคต

นายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ราคายางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรพอใจ ยางสดอยู่ที่ 60 กว่าบาท ยางแผ่นดิบ 70 กว่าบาทเกินที่ต้นทุนตั้งไว้ ซึ่งนอกจากทางการยางฯ จะส่งเสริมในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางกันด้วย หรือ ขี้ยาง ที่เกษตรกรนิยมทำกัน รวมทั้งยางแผ่นดิบ ก็จะส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ยางอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชาติ ลิก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5688

หน้า: 10 (ซ้าย)

Col.Inch: 13.99 Ad Value: 18,886.50 PRValue (x3): 56,659.50

คัลลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีเอ็มมหนูนปลูกรยางยังยืนผลทำลาปลา

จีเอ็มมหนูนปลูกรยางยังยืนผลทำลาปลา

● เจเนอรัล มอเดอรัส ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ปรับแก้เกณฑ์การเลือกรับซื้อยางรถยนต์เพื่อหวังสนับสนุนการปลูกยางอย่างยั่งยืนและลดการทำลายผืนป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้

สตีเวน คีเฟอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและซัพพลาย เซน ของจีเอ็ม เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การเลือกซื้อยางธรรมชาติเพื่อผลิตรถยนต์และรถกระบะ ที่กำหนดว่าจะซื้อยางที่ปลูกโดยไม่ทำลายผืนป่า และยังส่งเสริมการที่คนเกษตรรู้จักและสังคม รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของเกษตรกรรายย่อย 6 ล้านรายและแรงงาน 30 ล้านคนที่เพาะปลูกยางในหลายประเทศ

อย่าง อินโดนีเซีย ประเทศไทย และบราซิล ยักษ์ใหญ่ยานยนต์สหรัฐ ตั้งเป้าซื้อยางรถยนต์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ซึ่งปลูกด้วยวิถียั่งยืน ปีละ 49 ล้านเส้น โดยหวังว่าจะเป็นความช่วยเหลือผู้ปลูกยางรายย่อย และรับประกันว่าจีเอ็มจะมียางป้อนเข้าสู่บริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ยังหวังว่า ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ จะดำเนินมาตรการคล้ายๆ กันนี้เพื่อมุ่งลดการทำลายป่าและสนับสนุนสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

จีเอ็ม เผยนโยบายนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ เช่น บริดจสโตน, กู๊ดเยียร์ มิชลิน และคอนติเนนตัล ที่ป้อนยางรถยนต์มากถึง 80% ของความต้องการทั้งหมดของจีเอ็ม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7495

Col.Inch: 40.72 Ad Value: 34,612

คอลัมน์: กระชกไรเงา: 'ส่งออก' รีเทิร์น

หน้า: 6(ซ้าย)

PRValue (x3): 103,836

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ครองขวัญ รอดหมวน

'ส่งออก' รีเทิร์น

ดู เหมือน "ภาคการส่งออกของไทย" จะเริ่มกลับมาดี ชีวิตชีวามากขึ้น หลังผ่านพ้นไตรมาสแรก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. หรือสภาพัฒน์ แจกแจงภาพรวมการขยายตัวของ การส่งออกไทยเติบโตได้สูงถึง 6.6% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ระดับ 3.6% ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ส่วนหนึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออกของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก รวมไปถึงการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลก

ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าขยายตัว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ รถกระบะ และรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บีโตะเคมี และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนกลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล รถมอเตอร์ไซด์และชิ้นส่วน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ ยุโรป จีน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ขยายตัวสอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และอาเซียน ลดลง

ประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้ภาคการส่งออกของไทยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง มาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่หลายฝ่ายยังคงประเมินว่าในช่วงที่เหลือของปี 2560 เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศสำคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมทั้งการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเสถียรภาพภาคต่างประเทศของจีน การปรับตัวดีขึ้นของเงินบาทในตลาดโลกยุโรปหลังการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศส ไม่เพียงเท่านั้น การปรับตัวขึ้นของปริมาณการค้าและราคาสินค้าในตลาดโลกยังมีแนวโน้มที่จะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรก

สภาพัฒน์ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวที่ 3.3% เนื่องจากหลายประเทศเริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ขณะที่การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อก็ปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เหตุผลนี้เองอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ความต้องการอุปโภค-บริโภคสินค้าในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นถือเป็นอานิสงค์สำคัญให้กับประเทศไทยซึ่งมีความสามารถในการผลิตสินค้าในหลายๆ ภาคส่วนให้ได้รับประโยชน์จากปัจจัยนี้ไปด้วย ทำให้สภาพัฒน์มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของภาคการส่งออกของไทยในปี 2560 เพิ่มขึ้น 3.6% จากเดิมอยู่ที่ 2.9%

นั่นเองทำให้ประเมินได้ไม่ยากว่า ปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ คงหนีไม่พ้น "ภาคการส่งออก" หลังจากที่ยอบซ้ำจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การปรับตัวจากผู้บริโภคนิยมผลิตของหลายประเทศที่เข้ามากดดันภาคการส่งออกของไทยอย่างหนัก สะท้อนจากตัวเลขการเติบโตที่ชะงักงันจนถึงขั้นติดลบมาแล้วในอดีต

ที่ผ่านมาเราอาจเคยได้ยินว่า ภาคการส่งออกของไทยมีส่วนสูงถึง 60-70% ของจีดีพี ทำให้เมื่อภาคการส่งออกมีปัญหา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจึงทำได้ไม่เต็มที่นัก เป็นผลให้ในช่วงที่ผ่านมาไทยต้องหันไปพึ่งพาปัจจัยอื่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่เป็นพระเอกเด่นๆ คงหนีไม่พ้น "ภาคการส่งออก" ซึ่งปีนี้ก็ลุ้นว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังหนุนสำคัญคือการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ออกมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ดูเหมือนจะยังไม่ทำได้เต็มที่

การกลับมาของ "ภาคการส่งออกไทย" ในครั้งนี้หลายภาคส่วนหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และเดินทางสู่การเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ แต่การเติบโตของภาคการส่งออกจะยั่งยืนและสนับสนุนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง คงไม่ได้มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย ความต้องการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เราถึงจะต่อสู้ในโลกของการค้าขนาดใหญ่ได้.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thailand Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7495

หน้า: 17 (กลาง)

Col.Inch: 87.16 Ad Value: 74,086

PRValue (x3): 222,258

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ปูพื้นยางพาราokokโค...เสริมคุณภาพโคนมที่ดี

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ปูพื้นยางพาราokokโค...เสริมสุขภาพโคนมที่ดี

อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้พลเมืองได้มีอาชีพที่ยั่งยืน เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงโคนม 18,341 ครอบครัว ในพื้นที่ 35 จังหวัดของประเทศไทย มีแม่โคนมทั้งหมด 596,747 ตัว เป็นแม่โคพร้อมรีดนม 272,635 ตัว มีปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย 3,102.76 ตันต่อวัน และเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอยู่ในสังกัดสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร จำนวน 102 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 62.79 ของปริมาณน้ำนมดิบทั้งประเทศ ซึ่งแนวโน้มปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรประเทศไทย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือต้นทุนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนม แต่ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น คือ การบริหารจัดการสุขภาพโคนมในระยะให้นม และแม่โคแห้งนม

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยสำนักกองทุนสนับสนุนวิจัย ปี 2551 พบว่า โคนม ทั้งโคนมในระยะการให้นม หรือแม่โคแห้งนม มีพฤติกรรมที่ต้องการพื้นที่คอกที่มีความนุ่ม ซึ่งแม่โคส่วนใหญ่หลังกินอาหารจะชอบยืน นั่ง หรือนอนบนพื้นยางที่มีความนุ่มมากกว่า พื้นคอนกรีตที่มีความแข็งแรง เนื่องจากทำให้แม่โคนมรู้สึกสบาย โดยเฉพาะบริเวณขา และขา หรือเท้าทั้งสี่ข้างที่เกิดจากการนอน และการลุกขึ้นบนพื้นยางที่มีความนุ่ม อันจะส่งผลดีต่อสรีระร่างกายสัตว์ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) คือ ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดี ซึ่งพื้นยางที่ปูคอกจะทำให้โคนมอยู่ในโรงเรือนอย่างสุขสบาย ทำให้แม่โคนมมีปริมาณการกินอาหารได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อไปยังอัตรา



การเจริญเติบโต และผลผลิตน้ำนมดิบของแม่โคนมที่เลี้ยงบนพื้นยาง จะสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นคอนกรีต โดยแม่โคนมในกลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นยาง สามารถกินอาหารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และผลผลิตน้ำนมดิบของแม่โคนมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.58 ทำให้เกษตรกรโคนมมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นวันละ 5.93 เปอรเซ็นต์

นายประสาร อันโนจรรย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559 (การจัดหาแผ่นยางพาราปูคอกโคนม) โดยอุดหนุนเงินจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดหาแผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนมให้กับสหกรณ์ที่รวบรวม หรือแปรรูปน้ำนมโค จำนวน 20 แห่ง วงเงิน 19,831,500 บาท โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม คัดเลือกสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 991,575 บาท และสหกรณ์ฯ สมทบเพิ่ม 100,425 บาท เป็นทุนในการจัดหาซื้อแผ่นยางพารา

ปูพื้นคอกโคนม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐานฟาร์ม GAP ส่งเสริมสุขภาพโคนมที่ดี เพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ

“อย่างไรก็ดี หากวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โคนมเมื่อเทียบกับ การกินจะลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมลดลง 20 เปอรเซ็นต์ หากแม่โคให้นม 15 กก./ตัว/วัน ปริมาณน้ำนมจะลดไป 3 กก./ตัว/วัน ซึ่งราคารับซื้ออยู่ที่ 17.50 บาท/กก.ก็จะสูญเสียรายได้ 52.50 บาท/ตัว/วัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโคเจ็บกับ โดยปกติอัตราค่ารักษาพยาบาลรายหัวจะประมาณ 1,000 บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ เกษตรกรยังเข้าใจถึงประโยชน์การใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม ลดการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกร ในแม่โครีดนมและแม่โคแห้งนม รวมทั้งสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พร้อมพัฒนาฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์ ให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อีกด้วย”



ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 21 ฉบับที่: 7495

Col.Inch: 87.16 Ad Value: 74,086

หัวข้อข่าว: สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ปูพื้ยางพาราออกโค...เสริมคุณภาพโคนมที่ดี

หน้า: 17(กลาง)

PRValue (x3): 222,258

ศิลปิน: ชาว-ดำ



จังหวัด นครปฐม จำนวน 10 ราย ได้ขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นประเภทสหกรณ์บริการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 ต่อมาได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากจังหวัด จำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 ที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ฯ ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนประเภทเป็นสหกรณ์การเกษตร

ด้าน นางสาวสังวาลย์ ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อยางพาราให้กับสมาชิก 265 ฟาร์ม เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปปูพื้นคอกโคนม ซึ่งสามารถช่วยเสริมสุขภาพโคนมให้ดีขึ้น เช่น กับโคนมไม่เจ็บลดการบาดเจ็บของโคนมเนื่องจากการล้ม ส่งผลให้

ผลผลิตน้ำนมดิบมีคุณภาพ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยจากเดิมสหกรณ์ฯ รวบรวมผลผลิตน้ำนมดิบปริมาณ 27.5 ตัน/วัน เป็น 32.5 ตัน/วัน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย หากมีสภาพภูมิอากาศที่ดี ผลผลิตน้ำนมดิบอาจมีปริมาณที่สูงขึ้นกว่านี้

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้มีการจัดโครงการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม เพื่อส่งเสริมสมาชิก ทั้ง 265 ฟาร์ม มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เพื่อสามารถผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ โดยผลผลิตน้ำนมโคที่สหกรณ์ฯ รวบรวมจากสมาชิก จะนำส่งให้กับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 10 ตัน/วัน และปริมาณที่เหลือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ นมสด (พาสเจอร์ไรส์) นมพาสเจอร์ไรส์ นมพาสเจอร์ไรส์ผสมวันมะพร้าว "นาด้ามิลล์" และไอศกรีมนมสด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ASEAN+

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10464

หน้า: 12 (ซ้าย)

Col.Inch: 60.29 Ad Value: 144,696

PRValue (x3): 434,088

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: Insight ASEAN: เอฟทีเอไทย - ศรีลังกา(1)



• สดุดี วงศ์เกียรติจง

นักวิจัยอาวุโสสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
www.itd.or.th

เอฟทีเอไทย-ศรีลังกา (1)



ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบันของไทย ได้มีมติเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในตลาดศรีลังกา

เมื่อวันที่ 8 - 12 มี.ค. 2559 รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน 3 เท่า ให้ถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2563

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ศรีลังกา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา ผลจากการสนทนาสัมพันธ์ล่าสุดระหว่างสองประเทศ ได้แก่

- (1) ศรีลังกาต้องการดึงดูดนักลงทุนไทยในสาขาอุตสาหกรรมยางขึ้นส่วนยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- (2) สองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า ไทย - ศรีลังกา ครั้งที่ 2 เพื่อหารือแนวทางการผลักดันมูลค่าการค้า การจัดอุปสรรคทางการค้า และการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
- (3) การพัฒนาข้อเสนอด้านการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ได้แก่ ความร่วมมือด้านอัญมณี ซึ่งไทยกำลังพิจารณาและมีความร่วมมือด้านการคลังสาธารณะและงบประมาณ ซึ่งไทยพร้อมจะจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ศรีลังกาต่อไป

ข้อมูลล่าสุด แสดงให้เห็นว่า ช่วงปี 2554 - 2558 มูลค่าเฉลี่ยของการค้าระหว่างไทย - ศรีลังกา อยู่ที่ปีละ 520 ล้านดอลลาร์ แต่เฉพาะปี 2558 มีมูลค่าอยู่ที่ 488 ล้านดอลลาร์ และไทยได้เปรียบดุลการค้าประมาณ 380 ล้านดอลลาร์

ศรีลังกาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ (รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ) ขณะที่ไทยก็เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของศรีลังกาในอาเซียนเช่นกัน (รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังศรีลังกา ได้แก่ ปลาแห้ง ผักพื้นเมือง เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ กระดาษ และปูนซีเมนต์

เปรียบเทียบ ข้อมูลพื้นฐานระหว่าง ไทย กับ ศรีลังกา

GDP & Growth :	395.3 พ.ดอลลาร์ & 2.8% (2558)
อัตราเงินเฟ้อ :	-0.9% (2558) - อัตราการว่างงาน 0.8% (2558)
พื้นที่	513,120 ตร.กม.
เมืองหลวง :	กรุงเทพทาบคร
เมืองสำคัญ :	เชียงใหม่ ภูเก็ต
ประชากร :	67.24 ล้านคน (2558)
ภาษาทางการ/ราชการ :	ไทย อังกฤษ
ระบอบการปกครอง :	ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (นายกรัฐมนตรี)
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ :	ดิบ ก๊าซธรรมชาติ กังสดับ แกนกาลับ ตะกั่ว ยิบซั่ม ลิควิด โปแตช ยางพารา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ :	เกษตร 9.1% อุตสาหกรรม 35.7% บริการ 55.1% (2558)



GDP & Growth :	79.5 พ.ดอลลาร์ & 6.5% (2558)
อัตราเงินเฟ้อ :	3.23% (2558) - อัตราการว่างงาน 4.0% (2558)
พื้นที่	65,610 ตร.กม.
เมืองหลวง :	โคลัมโบ
เมืองสำคัญ :	กอบี รัตนปุระ
ประชากร :	20.23 ล้านคน (2558)
ภาษาทางการ/ราชการ :	สิงหล ทมิฬ อังกฤษ
ระบอบการปกครอง :	สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี)
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ :	หินปูนขาว กราไฟท์ ทรัพยากรที่มีแร่ธาตุ อัญมณี พอสเฟต ดินเหนียว พลังงานน้ำ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ :	เกษตร 11% อุตสาหกรรม 31.5% บริการ 57.5% (2557)



ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญของศรีลังกาที่ไทย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย เงินแท่ง และทองคำ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผักพื้นเมือง เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แซ่เย็น แซ่แข็ง แปรรูป ด้าย และเส้นใย อุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องเทศ และ ชา/กาแฟ

ศรีลังกามีจุดแข็งด้านแรงงานมีการศึกษา มีทักษะ และประสิทธิภาพสูง มีศักยภาพและความชำนาญด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและชุดชั้นใน รวมทั้ง มีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะท่าเรือที่มีถึง 7 แห่ง รวมถึงท่าเรือในโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งมีท่าเรือที่ตั้งสะดวกต่อการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ศรีลังกาก็ยังได้เริ่มเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น โดยออกกฎระเบียบและมาตรการที่ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ เน้นการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับสถานะขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ASEAN+

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10464

หน้า: 12 (ซ้าย)

Col.Inch: 60.29 Ad Value: 144,696

PRValue (x3): 434,088

คลิป: ลีลี

คอลัมน์: Insight ASEAN: เอฟทีเอไทย - ศรีลังกา(1)

นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนของรัฐบาลศรีลังกามุ่งให้การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญ และ/หรือ ภาคธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ขา ยางพารา สิ่งทอ ซอฟต์แวร์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง อาหารสำเร็จรูป เซรามิก พลาสติก เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว และการบริการ และการก่อสร้าง โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการจัดจ้างจากภายนอก (Outsourcing)

ช่วงที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปร่วมทุนในศรีลังกาแล้ว ได้แก่ Centara Group เครื่องดูดสีตราชันี เครื่อง Onyx และ Minor Group ในส่วนของธุรกิจโรงแรม และบริษัท บิสคอฟฟี แกมมาลิ่งกา จำกัด ในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14311

Col.Inch: 143.34 Ad Value: 222,177

หัวข้อข่าว: 4แบงก์ดึงรับอุมเอสเอ็มอีลดดอกเบี้ย50สต.

หน้า: 1(บนขวา), 12

PRValue (x3): 666,531

ศิลปิน: ลีลี

4แบงก์ดึงรับอุมเอสเอ็มอี ลดดอกเบี้ย50สต.

กรุงเทพ-กรุงเทพ-กสิกร
ไทยพาณิชย์หัน'1สลึง'
สศช.แถลงจีดีพีโต3.3%
ครัวเรือนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ลงทุนเอกชนยังติดลบ

สภาพัฒน์เผยภาวะเศรษฐกิจ
ไตรมาสแรกโต 3.3% ผลพวง
ภาคเกษตรขยายตัวสูงสุทธ
20 ไตรมาส หลังผลกระทบภัย
แล้งสิ้นสุด ขณะที่การใช้จ่าย
ครัวเรือนเริ่มเร่งตัวดีขึ้น แต่การ
ลงทุนเอกชนยังติดลบ ใช้กำลัง
ผลิตต่ำกว่าเกณฑ์ แบงก์พาณิชย์
ยอมหันดอกเบี้ยเงินกู้สนอง
'ขุนคลัง'ช่วยเอสเอ็มอี

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ลดดอกเบี้ย

'บิกตู'ดันไทยติดอันดับโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายอูริค ซาเกา
ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และคณะที่มิวิจัยจาก
ธนาคารโลก โดย พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ว่า นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสดี
ที่ธนาคารโลกจะให้ความสำคัญและขอคิดเห็นแก่
ไทยในอนาคต



วันสุดท้าย - ประชาชน จ.สตูล ที่มีรายได้มีรายได้น้อยจำนวนมาก เดินทางมาลงทะเบียนตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย ที่สำนักงานคลัง
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม

รหัส ข่าว: C-170517038017

หน้า: 1/3

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



มติชน
กรอบ่าย
 Matchon (Mid-Day)
 Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560
ปีที่: 40 **ฉบับที่:** 14311 **หน้า:** 1(บนขวา), 12
Col.Inch: 143.34**Ad Value:** 222,177 **PRValue (x3):** 666,531 **คลิก:** ลีลี
หัวข้อข่าว: 4ฉบับกึ่งดั่งรับอุมเอสเอ็มอีลดดอกเบี้ย50สต. กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ-กสิกรไทยพาณิชย์...

พล.ท.วีรชนกล่าวว่า นอกจากวีรชนบาลินดี รับฟังปัญหาจากภาคเอกชน เพื่อให้รัฐบาล และภาคเอกชนสามารถปรับตัวเข้าหากัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และนายกฯ ย้ำว่า ไทยยินดีต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติ พร้อมเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้การยกระดับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 30 อันดับแรก ขณะที่ผู้อำนวยการธนาคารโลก แสดงความประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจของนายกฯ ในการแก้ไขปัญหานี้และอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และอยากให้ประเทศไทยจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแก่ภาคเอกชนต่างชาติที่สนใจลงทุนในไทย

สภาพัฒน์ชี้จีดีพีโต3.3%

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2560 ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส1/2560 ขยายตัว 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับไตรมาส

4/2559 ที่ขยายตัว 3% สาเหตุหลักมาจากสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวสูงถึง 7.7% จากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวเพียง 3.0% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 2/2555 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งสิ้นสุดลง ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 12.1% ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 3.5% ในไตรมาสก่อน การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม ที่ระดับ 20.1% และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น

ชี้ครัวเรือนใช้จ่ายกระเตื้อง

นายปรเมธีกล่าวว่า ด้านการส่งออกสินค้า มีมูลค่า 56,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.6% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 3.6% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก รวมทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.8% และราคาสินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น 3.7% โดยกลุ่ม

สินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว อาทิ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถจักรยานและรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ส่วนสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัว 5.3% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ที่ขยายตัว 4.9%

“การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัว 3.2 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.5% ตามการขยายตัวของเครื่องใช้จำเป็นบริโภคสินค้าคงทนและรายจ่ายภาคบริการ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ภาคเกษตร” นายปรเมธีกล่าว

ลงทุนเอกชนติดลบ-ก่อสร้างวูบ

นายปรเมธีกล่าวว่า สำหรับการลงทุนรวม ขยายตัว 1.7% โดยการลงทุนภาครัฐ ขยายตัว 9.7% จากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 8.6% เป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัว 17% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 12.3% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน ติดลบ 1.1% โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ติดลบ 4.5% และการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ติดลบ 0.3 สอดคล้องกับอัตราการใช้จ่ายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ระดับต่ำ ประมาณ 62.57%ของกำลังการผลิตต่ำกว่าระดับปกติที่ควรจะเป็น คือ 70% ทั้งยังมีอัตราการใช้จ่ายการลงทุนเหลืออยู่ จึงไม่เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น คาดว่าการลงทุนและการจ้างงานน่าจะกลับมาเริ่มกลับมาฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง หรือตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป

นายปรเมธีกล่าวว่า จากสัญญาณเศรษฐกิจในไตรมาสแรกที่ปรับตัวได้ดีต่อเนื่อง ทำให้ สศช.ได้รับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 ใหม่ โดยมีความมั่นใจมากขึ้น และได้ลดกรอบประมาณการลงจากเดิมที่มองว่าจะขยายตัว 3-4% เหลือ 3.3-3.8% โดยมีค่ากลาง 3.5%

สศช.เร่งมือผลักดันไตรมาส2

“เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก เริ่มต้นได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ส่วนในไตรมาสที่ 2 ในปีนี้แล้วมีฐานการขยายตัวที่สูงถึง 3.6% จึงเป็นงานท้าทาย สศช.ที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจขยายตัวให้ใกล้เคียงกัน ขณะที่ไตรมาสที่ 3 และ 4 เชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้สูงขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเห็นสัญญาณการขยายตัวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ตอนนี้ยังคงลดลงอยู่ แต่เชื่อว่าหากการส่งออกยังอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง 2 ไตรมาสจะเริ่มเห็นการลงทุนภาคเอกชน มีการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตตามสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นจนตัวเลขกลับมาเป็นบวกได้ โดยทั้งปีมองว่า

การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาเป็นบวกที่ 2%” นายปรเมธีกล่าว

บปท.ชี้เศรษฐกิจโตกว่าคาด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ถือว่าเป็นไปตามที่คาด แม้ไตรมาสที่ 2 อาจจะลดลงไปได้ในทางเทคนิคก็จริงแต่ต้องมีมาตรการพิเศษออกมา โดยอยากให้เป็นภาพรวมทั้งปีมากกว่า ซึ่งคาดไว้ที่ปีจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5% แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎปฏิรูปมากกว่า

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (บปท.) กล่าวว่า จีดีพีไตรมาส 1 ขยายตัว 3.3% สูงกว่าที่ บปท. ประเมินไว้ โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวดี แม้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด ได้แก่ นโยบายการค้าของสหรัฐ แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และความต่อเนื่องของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

แบงก์พาณิชย์ทยอยลดดอกเบี้ย

กรณีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกร้องธนาคารพาณิชย์ลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (สปรด) เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจาก ขณะนี้แบงก์คิดดอกเบี้ยเงินสินเชื่อรายใหญ่เพียง 1%เศษ ขณะที่รายย่อยดอกเบี้ยถึง 7-8% นั้น นายพงษ์ ศรีวิเศษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.50% ต่อปี เหลืออัตรา 7.12% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น มีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ต่ำลง รวมทั้งออกโครงการกรุงไทยช่วย SME 4.0 สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม ภายใต้วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ขณะที่นายปริดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.50% เหลือ 7.12% เพื่อร่วมตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14311

หน้า: 1(บนขวา), 12

Col.Inch: 143.34Ad Value: 222,177

PRValue (x3): 666,531

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: 4แบงก์ดึงรับอุมเอสเอ็มอีลดดอกเบี้ย50สต. กรุงเทพ-กรุงเทพฯ-กสิกรไทยพาณิชย์...

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลง 0.250% เหลือ 7.125% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.500% เหลือ 7.125% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารได้ลดดอกเบี้ยเงินทุกประเภทลง 0.25% ต่อปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทั่วถึง พร้อมออกมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่า 20,000 ล้านบาท ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันให้กับลูกค้า

เปิดเว็บเช็กชื่อทะเบียนคนจน

สำหรับบรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือลงทะเบียนคนจนซึ่งเปิดรับลงทะเบียนวันนี้เป็นวันสุดท้าย ผ่านธนาคารรัฐประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขต กทม. และคลังจังหวัด มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้บางธนาคารต้องรับเอกสารการลงทะเบียนไว้ก่อน และจะบันทึกเข้าระบบภายหลัง คาดว่าธนาคารจะสามารถสรุปยอดและส่งมายังกระทรวงการคลังประมาณวันที่ 17-18 พฤษภาคม ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้น่าจะทราบยอดลงทะเบียนว่ามีจำนวนเท่าใด

นายพรชัย ชูระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า หลังจากปิดรับลงทะเบียนจะมีการตรวจสอบสิทธิ ประชาชนสามารถสอบถามผ่านสายด่วน 1359 ด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ หรือตรวจสอบผ่าน 3 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, www.fpo.go.th, และ www.epayment.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2560

นายพรชัยกล่าวว่า หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปยังกรมสรรพากร กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หากไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมั่นใจว่าข้อมูลตกหล่นให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านจุดลงทะเบียน จากนั้นเดือนกันยายน-ตุลาคม เริ่มแจกบัตรสวัสดิการ

ให้กับประชาชน ซึ่งใช้เป็นส่วนลดค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโดยสาร และสวัสดิการอื่นที่รัฐบาลจัดให้

บึงกาฬลงทะเบียนถึงเที่ยงคืน

ส่วนบรรยากาศการลงทะเบียนคนจนในจังหวัดต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน จุดรับลงทะเบียนหลายแห่งต้องตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนที่บริเวณด้านหน้าอาคารเพิ่ม เพื่อลดความหนาแน่น โดยเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดมีจำนวนผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 288,886 คน โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติแล้ว 243,992 คน และยังมีอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อีกจำนวน 44,894 คน ซึ่งคาดว่าจะวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย

ที่ จ.บึงกาฬ นางวิจิตา เลิศฤทธิ์วิเศษพรคลังจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า หลังจากจังหวัดบึงกาฬได้เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้ มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้ มีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งจังหวัดประมาณ 50,000 คน ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬจะปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันนี้

นครศรีฯ เข้าคิวต่อแถวยาว

ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจไปเข้าแถวลงทะเบียนเป็นแถวยาว ทั้งที่ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และสำนักงานคลังจังหวัด โดยนางมัลลิกา อัมพาสกิจ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่า ได้รวบรวมข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-11 พฤษภาคม 2560 ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 169,599 ราย แยกเป็นธนาคารกรุงไทย 34,797 คน ธนาคารออมสิน 34,877 คน ธ.ก.ส.89,283 คน และสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 1,642 คน

ที่ จ.สตูล แม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาเข้าคิวรอที่สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสตูลคอยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ
วันที่: พุธ 17 พฤษภาคม 2560
ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21666 **หน้า:** 8(บน)
Col.Inch: 63.31 **Ad Value:** 101,296 **PRValue (x3):** 303,888 **ศิลป์:** ชาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ภาคเกษตรคืนเศรษฐกิจฟื้น ทะยานสูงสุดรอบ 5 ปี แต่ลงทุนเอกชนยังปลูกไม่ฟื้น

ภาคเกษตรคืนเศรษฐกิจฟื้น

● ทะยานสูงสุดรอบ 5 ปี แต่ลงทุนเอกชนยังปลูกไม่ฟื้น

สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัว 3.3% ได้แรงส่งภาคเกษตรหนุนขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังไม่มาตามนัดคิดลด 1.1% “ปรเมธี” ยังใจดีผู้เสียดอกครั้งปีหลังจะดีขึ้น มั่นใจจีดีพีทั้งปีโตตามเป้า 3.5% ด้านแบงก์ชาติยังแปลกใจจีดีพีไตรมาสแรกปี 60 ขยายตัวสูง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศไทยไตรมาสแรกขยายตัว 3.3% ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวได้ 3.0% และเป็นการขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี 2559 ที่ขยายตัวได้ 3.2% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการขยายตัวขึ้นของภาคเกษตรซึ่งขยายตัวได้ 7.7% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี หรือ 20 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 55 เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้งได้สิ้นสุดลง ทำให้ผลผลิตพืชเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดปาล์มน้ำมันและอ้อย ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 12.1% โดยราคายางแผ่นดิบขึ้น 3 อ้อยปาล์มน้ำมันและกุ้งขาวแวนนาไม เพิ่มขึ้น ส่วนข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดราคาตลาดส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้น 20.1% ทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นขยายตัวได้ 3.2%

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกในไตรมาสแรกขยายตัวได้ 6.6% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาสตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลกอย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทุนโดยรวมขยายตัวได้ 1.7% แยกเป็นการลงทุนภาครัฐขยายตัว 9.7% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนลดลง 1.1% โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลง 0.3% และการลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลง 4.5% จากการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ลดลง 4.7% และการก่อสร้างอาคารโรงงานลดลง 11.6%

ขณะที่การลงทุนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 2.2% สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิม คงต้องใช้เวลาอีกสักกระแหน่ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่รัฐบาลกำลังผลักดันนั้น ในส่วนของการลงทุนเริ่มทยอยลงทุนบ้างแล้ว น่าจะเป็นส่วนเสริมให้มีการลงทุนมากขึ้นในปี

“ตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสแรกที่ลดลง 1.1% เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขยายตัวได้ 2.4% จากผลของงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามลด 5 ล้านบาท ช่วยให้เกิดการลงทุนในชุมชนซึ่งหากหักตัวนี้ออกไป การขยายตัวของการลงทุนในไตรมาสแรกปีนี้จะอยู่ที่ 0% หรือ -0.1% อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนยังช้ากว่าการฟื้นตัวในส่วนของผู้ใช้จ่ายสนับสนุนด้านอื่นๆ”

สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 นั้น สศช.ได้ปรับคาดการณ์ให้แคบลงจากเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ 3.0-4.0% ปรับเป็น 3.3-3.8% ซึ่งค่ากลางยังคงไว้ที่ 3.5% จะเห็นว่าในไตรมาสแรกแม้จะมีบางตัวที่ไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเร็ว แต่ก็ยังคงแนวโน้มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าการส่งออกจะดีขึ้น คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 3.6% จากเดิมที่คาดไว้ 2.9% การบริโภคภาคเอกชนปรับขึ้นจาก 2.8% เป็น 3.0% ส่วนการลงทุนรวมปรับลดลงเหลือ 4.4% จากเดิมคาดไว้ที่ 5.8% โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับลงเหลือขยายตัว 2.0% จากคาดการณ์เดิม 2.5% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง 0.8-1.3%

ปรับลดลงจากเดิมคาดไว้ 1.2-2.2%

“เศรษฐกิจในไตรมาสแรกถือว่าเริ่มต้นได้ดีที่ขยายตัวได้ 3.3% แต่ไตรมาส 2 เป็นเรื่องที่ยังค้างท้ายเพราะฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงมากที่ 3.6% ดังนั้นไตรมาสที่ 2 ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะขยายตัวได้ไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้สูงและทั้งปี 2560 จีดีพีจะขยายตัวได้ 3.5%”

ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ถือว่าเป็นไปตามที่คาดและแม้ไตรมาสที่ 2 การขยายตัวอาจจะลดลงบ้าง แต่ไม่ต้องมีมาตรการพิเศษ ซึ่งคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปมากกว่า

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ที่ สศช.แถลงออกมาซึ่งขยายตัวได้ 3.3% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ ธปท.ประเมินไว้ โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกสินค้าและบริการแม้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ แต่กระนั้นยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด ได้แก่ นโยบายการค้าของสหรัฐฯ แนวโน้มการค้าเงินบาทนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และความต่อเนื่องของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ.

รหัส ข่าว: C-170517039206

หน้า: 1/1